

# HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **ĐỪNG ĐỂ MẮC MƯU CỘNG-SẢN** của HCA. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



## ĐỪNG ĐỂ MẮC MƯU CỘNG SẢN

Tổng thống Thiệu mất đi nhưng đã để lại một câu nói bất hủ: “Đừng nghe những gì Cộng-Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng-Sản làm”.

Thật vậy, gần một thế kỷ qua, bắt đầu từ ngày thành lập đảng Cộng-Sản Việt-Nam, người dân Việt-Nam từ người lao động đến những nhà trí thức đã có biết bao nhiêu người bị đảng này lừa gạt để “trao duyên làm tướng cướp”.

Bỏ qua những người dân ít học dễ dàng bị đảng ru ngủ bằng cái bánh vẽ “đảng là của giai cấp công nhân, nông dân và quần chúng lao động” tranh đấu cho quyền lợi của họ (nhưng lãnh đạo của đảng toàn là “đại gia” nhà cao, cửa rộng, tài sản hàng triệu, tỉ đô la); không ít người trí thức cũng bị đảng mê hoặc vì lý tưởng “chống Mỹ cứu nước” và công bằng xã hội đi theo đảng để cuối đời mới thấy mình lầm lạc.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trước khi mất, hối hận vì đã làm đường đi theo Cộng-Sản. Nhà báo năm vùng Phạm Xuân Ẩn, lúc lâm chung, dặn con cháu đừng chôn ông bên cạnh những ngôi mộ của người Cộng-Sản. Luật sư Lê Hiếu Đằng, cựu sinh viên Cộng-Sản năm vùng tại Sài-Gòn trước 1975, có 40 tuổi đảng đã trả lại thẻ đảng trước khi lìa đời.

Sau khi nắm được chính quyền đảng Cộng-Sản Việt-Nam vẫn tiếp tục lừa gạt người dân bằng nhiều chiêu trò xảo quyệt. Đối với thanh niên, họ bày ra những trò giải trí như đá banh, ăn nhậu, theo dõi các người mẫu, ca sĩ, diễn viên để quên đi các quan chức đảng viên đang đê đầu, cỡi cổ họ. Đối với những người hiếu kỳ, đảng ngó lơ những màn đấu đá, cãi lộn nhau trên mạng như hiện tượng Nguyễn Phương Hằng chỉ can thiệp khi đụng chạm đến quan chức của đảng.

Đảng xây dựng những khu giải trí, du lịch sinh thái màu mè loè loẹt như Đầm Sen ở Chợ-Lớn, Suối Tiên ở Thủ-Đức, Vinpearland ở Nha-Trang, Bà-Nà ở Đà-Nẵng...để người dân quên đi cuộc sống nhọc nhằn của họ dưới sự cai trị của đảng Cộng-Sản. Vừa đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người vừa thu được tiền bỏ túi.

Còn nữa, đảng tổ chức những cái gọi là “lễ hội” hay “liên hoan” như mừng “ngày thống nhất” 30/4, lễ hội âm thực, áo dài... để không ai còn nghĩ đến những quyền lợi chính đáng của mình: tự do bầu cử, ứng cử, lập hội, biểu tình, đi lại, cư trú, phát biểu...

Cộng-Sản là bực thầy trong việc tuyên truyền dối trá. Trong chiến tranh Việt-Nam, chính tuyên truyền đầu độc người dân Việt-Nam và cả người dân các nước đã góp phần cho đảng Cộng-Sản chiếm được miền Nam trong ngày 30/4/1975.

Chúng ta không để mắc mưu Cộng-Sản như trước đây nữa. Kinh nghiệm trong quá khứ thật là đau thương.

**HCA**

29/10/2024